

Số: 924/BC-SKHĐT

Thái Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2018

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm**

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 15/UBND-TCD của UBND tỉnh ngày 07/3/2018 về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Sở KH&ĐT đã có các văn bản báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 29/12/2017 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Căn cứ kết quả thực hiện trong tháng 12 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục báo cáo như sau:

### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Tại cuộc họp Đảng uỷ, cơ quan trong tháng; Lãnh đạo sở tiếp tục đôn đốc, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức tập trung rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo nội dung đã được nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát ngày 20/10/2017 của Đoàn công tác số 02 – Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

#### 1. Về công tác đầu tư công

Sở thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý đầu tư công, tránh đầu tư dàn trải, không để xảy ra lãng phí, thất thoát; Tham mưu các giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản gắn với xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phân bổ vốn để chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

#### 2. Về công tác đấu thầu

Sở đã tham mưu công tác lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật để chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

#### 3. Về công tác thanh tra

Năm 2018, Sở triển khai thực hiện, hoàn thành kế hoạch, với 05 cuộc thanh tra (01 cuộc thanh tra công vụ, 04 cuộc thanh tra chuyên ngành). Trong đó, 01 cuộc thanh tra công vụ và 03 cuộc thanh tra chuyên ngành đã có kết luận thanh tra.

Sở đã xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019, tập trung vào những công việc dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, với nội dung: thanh tra 06 cuộc về đầu tư xây dựng cơ bản

### III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để nắm tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020; tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA; theo dõi, thẩm định tham mưu cho tỉnh các dự án theo hình thức hợp đồng BT, BOT, PPP trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ; cải tiến lề lối làm việc; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức nghiêm túc chấp hành các quy định thủ tục hành chính đã được công bố, niêm yết đảm bảo đúng thời gian theo quy định hiện hành của Tỉnh.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung công tác cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính; rà soát sửa đổi các quy định quản lý, điều hành nội bộ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, công tác quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo theo quy định./. *had*

**Nơi nhận :**

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

